

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ข่าวเด่นในฉบับ

- ☞ มรพส. จัดพิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ
- ☞ มรภ.นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน กบศ.
- ☞ ประชุมเตรียมงาน “ศรีสุชนาฏกรรม อาเซียน”
- ☞ สพง. จัดพิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
- ☞ มรพส. จัดตรวจสุขภาพใหญ่ประจำปี ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดพิธีถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมพิธีมอบรางวัลลูกดีเด่นเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี



เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผศ.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม และกล่าววราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ มรพส. โอกาสเดียวกันนี้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณลูกดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรม ประกวดร้องเพลงเทิดพระคุณแม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา ร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนมาก

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ในกำกับของรัฐ บริหารจัดการศึกษาทุกพันธกิจอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษาของชาติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษางาน กองบริการการศึกษา มรพส.



วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รักษาราชการแทนอธิการบดี มรพส. พร้อมด้วย นางสาวประนอม หาญจริง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และทีมงานให้การต้อนรับด้วยมิตรไมตรี ในการนี้คณะศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และศึกษากระบวนการทำงานของหน่วยงานกองบริการการศึกษา มรพส. ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างมิตรไมตรีระหว่างสถาบันการศึกษา

หอพักทะเลแถวนิเวศ มรพส. รับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอ พร้อมเปิดให้บริการศูนย์อาหารฯ และร้านสะดวกซื้อท็อปมาร์ท



หอพักทะเลแถวนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดให้นักศึกษาหอพัก รายงานตัวรับกุญแจเข้าหอ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับนั่งพักผ่อนไว้รองรับผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก มีนักศึกษารายงานตัวเข้าหอพักเป็นจำนวนมาก ในการนี้ หอพักทะเลแถวนิเวศ ได้เปิดให้บริการศูนย์อาหารทะเลแถวนิเวศ และร้านสะดวกซื้อท็อปมาร์ท ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม เป็นต้นไป เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้บริการอย่างสะดวก รวมถึงได้ปรับปรุงศูนย์อาหารทะเลแถวนิเวศให้มีความสะอาดน่าอยู่ และสะดวกในการให้บริการมากยิ่งขึ้น

ประชุมเตรียมจัดงาน “โครงการศรีสุขนาฏกรรม วัฒนธรรมอาเซียน” พร้อมเปิดประตูวัฒนธรรมสู่สายตาชาวโลก ๑๗ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗



เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายวิฑูรย์ ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการศรีสุขนาฏกรรม วัฒนธรรมอาเซียน เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ณ ห้องประชุม ท๕๑๐ อาคารที่ปรึกษา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อรายงานการเตรียมความพร้อมทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ มีความสมบูรณ์ สำหรับโครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ ตอล่างวังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ซึ่งจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียนที่ยิ่งใหญ่ตระการตากว่า ๑๐ ประเทศ, การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากนานาประเทศ, มหกรรมสินค้า และอาหารบนถนนสายวัฒนธรรม และการเสวนาวัฒนธรรมอาเซียนในหัวข้อที่น่าสนใจ ทั้งนี้ ถือเป็นโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ อีกทั้งให้คนไทยได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้มีความรู้ทักษะด้านการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

สโมสรรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ มรพส. จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต



เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สโมสรรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารที่ปรึกษา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, อาจารย์อาวุโส, คณาจารย์ และบุคลากร มรพส. ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพประกอบพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องทุกปีในช่วงเทศกาล เข้าพรรษา เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย และเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

สโมสรอาจารย์ฯ ร่วมกับ งานอนามัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และโรงพยาบาลพุทธชินราช จัดตรวจสุขภาพใหญ่ประจำปี ๒๕๕๗
ให้บริการแก่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก



สโมสรอาจารย์ฯ ร่วมกับ งานอนามัยฯ มรพส. และโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก จัดตรวจสุขภาพใหญ่ประจำปี ๒๕๕๗ ให้แก่คณาจารย์, ข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม IT ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว โดย งานอนามัยฯ จะมีการแจ้งผลการตรวจฯ ให้ผู้เข้ารับการตรวจได้ทราบในภายหลัง ซึ่งจดหมายข่าว “ศรีพิบูลฯ” จะนำเสนอในโอกาสต่อไป

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประสงค์ดี, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงศ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ : พัชรี บัวขำ, ภัทรา ยิ้มแย้ม, ธนวัฒน์ สมใจ สาขาวิชาภาษาไทย คมส. ชั้นปีที่ ๔

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ ๘ ต.พลาตชุมชนต.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ / แฟกซ์ ๐-๕๕๒๐๗-1๐๘
<http://www.psu.ac.th> e-mail : kai.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com